



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1418 11 tháng 9 năm 2022

Không Đến

*Hồn đến từ không cũng về không
Không cần trí tuệ chẳng còn mong
Giữ không làm đích là duyên tốt
Vận chuyển chánh pháp triển một lòng*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1996

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Làm sao mới hòa tan được?
- 2) Làm người tại sao chưa đủ ngu?
- 3) Hướng đi của phần hồn hướng nào là đúng?
- 4) Qui nguyên giềng mối là qui nguyên làm sao?
- 5) Cận bã của thanh quang là gì?
- 6) Minh tâm kiến tánh là sao?
- 7) Dưỡng sinh là sao?

1) 15-06-96

Hỏi: Làm sao mới hòa tan được?

Đáp: Thưa qui về nguồn cội, tức là qui về với ánh sáng vô cùng tận, đại thanh tịnh thì mới hòa tan và tận độ tất cả, hòa trong diệu pháp cứu sinh

Kệ:

*Nhập vào trong cõi vô thình độ
Ban chiếu nơi nơi chuyển pháp vô
Ánh sáng vô cùng trong lý thú
Giải mê phá chấp giải tâm mờ*

2) 16-06-96

Hỏi: Làm người chưa đủ ngu?

Đáp: Thưa làm người chưa đủ ngu là còn tiếp thu ngoại cảnh, tự đánh mất sự thanh tịnh của nội tâm, mất phần sáng suốt, phần hồn bận rộn không lối thoát

Kệ:

*Bận tâm động loạn khó giao tăng
Trên dưới bất minh khó xét phân
Đạo hành không còn qui một mối
Trí tâm bất ổn sóng quây quần*

3) 17-06-96

Hỏi: Hướng đi của phần hồn hướng nào là đúng?

Đáp: Thưa hướng đi của phần hồn, xuất từ trung tim chơn mảy ra đi là đúng hướng. Người tu thiền nhìn thẳng nơi đó, khi nhắm mắt là đúng. Nơi này là đệ tam nhãn, mắt thứ ba, ánh sáng diệu hòa và thanh tịnh, dày công hành pháp soi hồn thì nơi này sẽ tự lại một điểm sáng choang. Khi nhắm mắt ánh sáng này sẽ sửa đổi tánh tình, hướng về thanh tịnh mà tu

Kệ:

*Trung tâm khai triển mắt không mờ
Thấy đặng đường đi chẳng ấu thơ
Huyền diệu khai minh đường chánh đạo
Trí minh tâm sáng tiến từ giờ*

4) 18-06-96

Hỏi: Qui nguyên giềng mối là qui nguyên làm sao?

Đáp: Thưa qui nguyên giềng mối, là làm người có thể chứng minh rất rõ rệt là phần hồn đã đến từ không giới rồi sẽ ra đi về với hai bàn tay không! Suốt cuộc đời ai ai cũng sống khổ trong sự bất minh hồn và vía cho đến giờ ra đi tùy theo luật nhân quả mà hành

Kệ:

*Thực hành từ trước đến thanh tiến
Cảm thức trần gian một lối phiền
Duyên nợ dây đay tu khó tiến
Bình sanh học hỏi vẫn lo phiền*

5) 19-06-96

Hỏi: Cặn bã của thanh quang là gì?

Đáp: Thừa cặn bã của thanh quang đều là tự động, như xác của vạn linh trên mặt đất này, đi đứng đều tự động, có một cuộc sống liên hệ với Trời Đất, đời đạo song hành tùy theo luật nhân quả, ngắn hay dài

Kệ:

*Thông minh sáng suốt chuyển liên hồi
Trí sáng tâm minh tự đạt ngôi
Duyên đạo tình đời phân lối tiến
Thực hành khai triển hiểu sang tòi*

6) 20-06-96

Hỏi: Minh tâm kiến tánh là sao?

Đáp: Thừa minh tâm kiến tánh là thấy được tánh hư tật xấu của chính mình, nhiên hậu tự dứt bỏ, thì mới có cơ hội tiến về lãnh vực thanh tịnh mà hành đạo

Kệ:

*Chính tâm khai triển tự hành cao
Tánh ý phân minh tự bước vào
Cao độ do Trời ban phước đức
Trí tâm thanh tịnh nhận hòa mau*

7) 21-06-96

Hỏi: Dưỡng sinh là sao?

Đáp: Thừa dưỡng sinh là gốc hóa sanh của Trời Đất, liên hệ với thanh quang đại tự nhiên, hóa hóa sanh sanh vô cùng tận, ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, thực vật có đủ màu sắc, chuyển động từ âm đến dương, từ trước đến thanh, mùi vị chua cay chất đắng mặn nồng hỗ trợ cho nhau, chuyển chạy vào ngũ tạng, biến thành luồng điện dưỡng sinh. Sanh khắc nghịch thuận tương giao, màu nào sắc này, hành sự không ngừng nghỉ

Kệ:

*Hành thông tiến hóa tự phân thì
Giờ phút phân minh tự xét suy
Trí tuệ giao tình sanh pháp lý
Chiều sâu khai triển tiến thân tùy*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Bộ Lạc Trọc

*Tâm mang khí giới tình thương
Đi đây đi đó mở đường tâm linh
Thực hành chơn pháp chuyển khuynh
Thương yêu tha thứ tự mình dựng xây*

*Cảm thương thiên hạ vui vầy
Trong không mà có ngày ngày thức tâm
Đường đi chẳng có sai lầm
Giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa*

*Cần khôn vũ trụ tình Cha
Hy sinh tận độ vui hòa cùng con
Tình thương sống động chẳng mòn
Tâm tâm tương ứng chẳng còn si mê*

*Thực hành tự lộn trở về
Qui y tâm pháp bối bê chẳng còn
Cần khôn vũ trụ nỉ non
Dịu hờn tiến hóa chẳng còn u mê*

*Nhớ thương khai triển muôn bề
Vui trong chơn thức chán chê chẳng còn
Nằm trong chơn lý vuông tròn
Chơn hờn tự giác tự ôn lại bài
Cần khôn vũ trụ thanh đài
Qui y tam bảo rõ ngai Cha Trời
Tự mình thức giác hợp thời
Quang minh chánh đạo đời đời dựng xây
Bạn đạo mến cảm vui vầy
Đi đây đi đó thân này cảm an.*

Lương Sĩ Hằng.

New Orleans, 22-11-1987

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

Hồi Sinh

DHVV Kỳ 13: Kỳ Quan (Lake Louise) (tiếp theo)

Bạn đạo của chúng ta người nào tu phát triển, đắc thành Phật, thành gì, chúng ta cũng quý hết; vì nó có hạnh tu, hạnh đức nó càng ngày càng dồi dào, càng tốt đẹp. Chúng ta phải kính trọng cái đó thì chúng ta mới tiến được, mà chúng ta không kính trọng cái đường lối phát triển của cá nhân thì chúng ta là một người tự hủy thôi. Vì ở đời này chúng ta có thể ôm hết được đâu! không có ôm hết được; cứ kêu mọi người quy y chúng ta là không đúng.

Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Pháp Tăng; Quy Y Phật là quy y sự thanh nhẹ của chính mình, trở về với sự thanh nhẹ của chính mình, Quy Y Phật là phải đi về cái sự trí sáng mới là Phật; trí mà còn chấp mê cái đó trí không có phải là trí Phật đâu! tu bằng trí bằng ý phát triển mới là đi về cõi Phật được; trí không sáng không có thể làm Phật được; cho nên, xưng danh này danh nọ, vô ích!

Người đời chưa đi tới làm sao người ta hiểu ai mà tin, ai mà nghe; mà chúng ta cứ tự tu tự tiến, HỮU XẠ TỰ NHIÊN HUƠNG, rốt cuộc rồi các bạn sẽ được nhiều người kính mến thương yêu trong tình thương của Trời Phật, không phải là chuyện nhỏ chuyện lớn, mà không phải so đo về tiền bạc được; nếu mà chúng ta còn tính toán về tiền bạc là chúng ta giới hạn mức tiến của tâm thân, không có phát triển được.

Tôi khuyên các bạn nên ráng tu nhiều, thiền nhiều, để buông bỏ nhiều thì các bạn sẽ có kết quả nhiều, tốt đẹp ở tương lai; lúc đó các bạn mới thấy rõ giá trị từ bi là gì! các bạn hiện tại có cơ hội để nhìn cảnh đẹp thiên nhiên, làm cho ai một sự thanh tịnh để phổ hóa cho toàn nhân loại. Người nào nhìn cảnh này cũng thấy vui và khỏe, tâm tư thấy thanh nhẹ, thay đổi. Cho nên, chúng ta người vô vi có tâm hướng thượng; Trời Phật cho chúng ta có cơ hội đi xem tất cả những cái gì của Trời Phật đã và đang có mà để tự thức và tu tiến.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta cũng đạt được một phần văn minh để thấy khối óc con người phát triển vô cùng, biết lưu luyến những cảnh đẹp, thanh nhẹ mà để ảnh hưởng cho chúng sanh có một cái duyên lành tốt đẹp trong nội tâm của chính họ. Cho nên, nhiều người đã đến đây nhìn hồ thanh tịnh, nhìn núi tuyết không tan, nhìn ánh sáng mặt trời phản chiếu tâm tư luôn luôn thanh nhẹ. Chúng ta có duyên lành đến đây chung thiền là cũng đường lối như vậy mà thôi, từ trong tâm tư phát triển đi lên phản chiếu trong không trung; và khi luồng điện của bạn phản chiếu về không trung rồi đạt tới thanh tịnh, các bạn thấy cảnh còn đẹp gấp triệu lần hơn đây, đâu có mê trần gian nữa! mê cảnh Thiên Đàng.

Đêm đêm lo tu để chúng ta thấy những hoa sen đua nở, những kiến sen tốt đẹp, hình ảnh cây cối trật tự. Nhưng mà đâu có người chăm sóc vẫn có chư Tiên ứng hầu. Các nơi đều có hết trật tự, tự động như vậy; còn ở đây phải cầu xin này kia nọ nó mới có, còn trên kia là tự động hết! đi nơi nào đều có trật tự hết; cho nên, các bạn cố gắng phát triển tâm từ bi của các bạn là ánh sáng. Cho nên, ở đời người ta kêu phải tu, phải biết làm phước, hướng thiện để mở tâm từ bi càng ngày càng nhanh.

Cho nên, tôi đi đây đi đó không có tiền bạc gì, tâm thân mình cứ việc làm; nghiên cứu chính mình và ảnh hưởng người khác. Những cái gì mình có thể được để cho người khác được, đó là phát triển tâm từ bi; phải nghiên cứu tâm mình trước rồi mới cho người khác, chỉ cho người khác cùng đi, đó mới là phát triển tâm từ bi; chớ đừng có lợi dụng cái đạo pháp này rồi chèn ép người này, chèn ép người kia, người nợ để lấy của họ. Cái chuyện đó không được, chỉ có đi xuống mà thôi! giỏi nhất tiền về đục; năm thê bảy thiếp rồi hưởng về đục tạo khổ, trong giờ phút lâm chung không phát triển được.

Vô Vi không có tiền, không có bạc, không có địa vị, không có gì ở trần gian, tạm sống để thức tâm mà thôi. Chung sống trong cuộc vui thanh tịnh là thật sự vui; các bạn nhìn thấy cảnh thanh tịnh vui, nhẹ, đó là thật sự vui; đến đây các bạn bỏ tất cả những sự ưu tư trong óc và tự giải sự trần trước trong nội tâm; PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN HUỆ TÂM KHAI là các Bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển đứng đắn, sáu hơi đầy đủ khai triển tâm thức, âm áp, khối óc sẽ sáng dần. Soi Hồn 15 phút thì xương sống sẽ mát, óc sẽ sáng, tập trung đó là giải nghiệp. Óc các bạn sáng mới là bớt nghiệp, còn óc các bạn còn âm u, vọng động là chỉ tạo nghiệp mà thôi.

Cho nên, người tu về Vô Vi; nhiều người làm Pháp Luân Thường Chuyển không đúng; cho nên, kì này bắt buộc tôi phải đích thân làm lại đầy đủ để cho các bạn có một cuốn băng video để gia đình xem, tự mình xem thấy sự sai lầm mà mình đã hành nhiều năm không tiến là tại vì hành không đúng mà thôi. Cho nên, áp dụng cho nó đúng, khai thông cái Tiểu Thiên Địa này mới hòa hợp được Càn Khôn Vũ Trụ.

Tiểu Thiên Địa không khai thông được, bây giờ có tướng tượng; ma mạnh, pháp yếu mà ngôi đó tướng tượng thì ma nó hút chớ không có làm gì được; mình phải phát triển đầy đủ trong cơ năng cơ tạng mình, khối óc sáng, nhắm mắt là mình thấy xuất ra thanh nhẹ và học hỏi từ li từ tí rõ rệt, không phải là ý lại mê tín dị đoan. Cho nên, những người tu Vô Vi lần lần không tin chính mình, phải giữ cái pháp đó mà hành đi tới. Nay diễn ra việc này, việc kia, việc nọ, cũng không đúng; cái gì mình cũng nói không đúng để thức tâm mà thanh tịnh mới tiến tới được.

Nhiều người tu cũng được xuất thấy này thấy nọ, tưởng cho là đúng, không đúng đâu, chưa! còn nhiều chuyện phải học. Ở bên trên rất nhiều chuyện phải học, nói vậy mà phải học mãi nó mới thanh tịnh được; cho nên, ở thế gian khoa học cho chúng ta thấy sự chế biến của thế gian chế đi chế lại, quảng cáo nói hay nhưng mà rốt cuộc cũng có hiệu khác lên, thì cái hiệu cũ phải rút lui. Cho nên, chúng ta phải thấy rõ là tiến tới vô cùng, không phải chỉ có bao nhiêu đó thôi; đừng có làm tưởng bao nhiêu đó mà tự hại, phải dày công tu thêm nữa, hành thêm nữa.

Từ cái mối giềng hành pháp mà nó hiểu pháp thì tương lai đắc pháp, không có một lời nói nào nữa, chỉ lo tu mà thôi! thì đó mới là đứng đắn; đáng lẽ tôi không có nói gì nhiều chuyện nhiều với các bạn nữa. Nhưng mà bây giờ bắt buộc phải nói, vì những cái hiểu biết của tôi, tôi muốn để cho mọi người tự hiểu và đồng hành như tôi; tôi nghĩ chúng ta là bạn, thương yêu chung sống với nhau, không có rời rẽ, không có phân chia địa vị; sự phụ đệ tử để làm gì? thời buổi tiến hóa văn minh đồng hành đồng tiến mà không học, gây ra sự phụ đệ tử để làm gì? để không chế, mà đối phương càng ngày càng âm u, rồi uất khí càng ngày càng tràn đầy sự phát triển tự do của người ta không phát triển được.

Ngược lại, Vô Vi các bạn thấy người nào phát triển tôi hoan nghênh ủng hộ để cho người ta phát triển tới vô cùng. Người ta đem lại lợi ích cho quần sanh, nhân loại rất cần thiết. Sự biến chuyển của thiên cơ tràn ngập, thử thách tâm tư của mọi người; nếu người thiếu thanh tịnh là người sẽ khổ trong giờ phút lâm chung, mà người được thanh tịnh người sẽ an vui tiến hóa trong một cõi khác thanh nhẹ hơn. (còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Tại sao có nạn

Các bạn đang sa mê trần tục, sa mê trong tánh ý, sa mê sự phạm trực, tưởng dục là chánh, dục là thiên đàng; mà kỳ thật, dục là nghiệp, là nạn đó bạn! Trong một giây phút, mà gây đại nạn triền miên, lôi cuốn cho phần hồn phải thảm bại tại thế! Đáng lẽ đã đi lâu rồi nhưng mà bây giờ cứ lôi cuốn mãi! Đó, cho tới ngày hôm nay chúng ta hiểu được chân lý rồi, chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải thức tâm nhiều hơn; chúng ta phải trở về làm chủ, không giao cái quyền, chủ quyền cho bất cứ một ai. Lục căn lục trần không được quyền làm chủ! Chính ta là chủ! Phải cương quyết hướng thượng, tột đỉnh trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ. Các bạn phải hòa cho đến đích, các bạn mới giải quyết được nghiệp của nội tâm. Ánh sáng triền miên chiếu rọi! Trong giấc ngủ cũng có ánh sáng, thì không bao giờ có sự tăm tối lôi cuốn các bạn.

TV Vô Kiên, Khóa 4: "Quy Thức" 12/5/1986

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 37, 11-09-2022

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này:

Người Tu Phải Trung Tín

<https://youtu.be/glAA927bX8M>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Biết phần hồn là giá trị, xác là tạm bợ, chúng ta phải hướng thượng bất cứ giá nào để đi lên 5-5-86

<https://youtu.be/fZt2KYrXYu4>

3. Radio Nam California tuần lễ 37

Chủ đề: Sự Liên Hệ với Cửu Huyền Thất Tổ

<https://youtu.be/QnlPmLMUdLg>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Dấu Kỷ Niệm; Ca Sĩ: Hương Lan; Nhạc: Trần Trịnh;
Lời: Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

https://youtu.be/9fYIY5_L0S0

Ban video kính mời

THƯ TỪ LAI VẮNG

2

Con khổ vì gia đình, khổ về thân tình máu mủ khổ vì đời con sớm lặn vào xã hội và tương tác với sự chèn ép của tình người, tình đời vinh nhục, nhất là vật chất, nó luôn lôi kéo con, và con đã buồn bã, và vướng vào cái buồn vì khi phải tự cứu mình bằng cơn đường giữa cái đã và chưa trong hai chiều một lối, kính thưa Thầy, Pháp thì quá nhiệm màu quý báu, Con thì biết số Thầy đến, nhưng con chẳng hiểu và định nghĩa được để cho lòng con được thanh nhẹ và thăng tiến trạng thái tâm linh, kính thưa Thầy, vì trước kia con chưa vào pháp, con đã khổ tận vì số kiếp của mình và hiện tại con vẫn khổ trong cảnh gia đình có mà như không, vì không có một ai hiểu mình thường mình bằng một cốt tự nhiên của con người, giống như một gia đình khác trong xã hội, đời thì hai, vì là sống nên tuổi đời con trẻ đầy đời sớm lặn lóc trong cõi trần đen bạc của xã hội, Thầy ơi, Con đã vướng rất nhiều oan bầy của tình thân chuyên nghiệp, và trong lứa tuổi bông bột nồng cay con đã gây ra biết bao nhức về nỗi niềm trước kia, vì con sớm chán chể trong hoàn cảnh đầy áp lực và con đã quí diệt đi mạng sống của chính con, sau khi con được cứu sống lại và con được sự thức dậy của một đạo hữu Âu và đưa con bước vào pháp lý vô vi, một khoảng khắc ngắn con gặp được một ân nhân khác đã cho con một tình thương mà con đã thiếu thời ước ao trong cuộc đời đơn lẻ, Đó là Ba Hoàng Sơnny, Người dưỡng phụ yêu quý này đã dạy dỗ con rất nhiều về hành đức của người, và con đã thấy trạng thái tình thương và lẽ sống khi đã ngược mặt nhìn Thầy

II cái hành to lớn của Thầy và của Ba con. Đến giờ phút hôm nay con đã được như nhân nhiều lần và con hình như đã sửa đổi cả cái xấu đến cái tốt, con hiện tại cũng như là thăng Tuần thứ hai, kính thưa Thầy. Lòng thành con trẻ muốn biểu lộ với Thầy là những ưu tư đã thức lại trong tâm của con mà con chưa giải được nó, con sống trong gia đình, con chưa hề có cảm giác, con và gia đình như là kẻ xa lạ, vì con cũng như là đứa trẻ lạc loài trên sa mạc hoang vắng, đã nhiều lần thậm chí là hiện tại con muốn xa gia đình, nhưng con không biết cái mệnh lực nào đó con lại bị gia đình lôi kéo hoặc con không thể nào tạm xa họ theo ý muốn, điều ưu tư thứ hai là về công chuyện làm ăn cứ ngỡ nó đã lôi kéo con, con buồn bã thì không được, bả bỏ thì không xong tiếp tục thì không nổi, con thật lòng muốn từ bỏ để trở thành một người chân chính của một kẻ hành đạo để trở lại phần nguyên lai bản tính của chính mình, kính thưa Thầy. Cái trần nghiệt oan này con rất mệt mỏi và đông loạn về nội tâm lẫn tinh thần, hôm nay con xin mạo muội kính lay Thầy, thỉnh ý Thầy chỉ dạy cho con trẻ khổ đau có được một con đường chân chính để cho con có thể làm tròn đời lữ đạo, vì con tưởng con đi trong cái đời lữ đạo nó bị kẹt trung hiểu nghĩa, Sĩ Sảng Suốt và hiểu biết của Thầy thưa hiểu cái thế hệ của xã hội và lứa tuổi như con dễ bị xa ngã trạng thái khổ đau của con hiện giờ, con xin đáp đầu Cầu mong Thầy, từ nghiệp cho một linh căn vậy đây oan nghiệt có lẽ khi tuổi đời và đường đạo

Vẫn còn mập mờ trên sóng gió, Thầy ơi, phải
 chăng con rất tham lam cố chấp hoặc là đây
 chính là cái nghiệp tiền kiếp hay do sự khảo
 đảo trong thời kỳ con đang tu cải tạo sửa
 chữa và hiểu chính mình, Xin Thầy thương
 tình chỉ dẫn cho con, vì con không muốn lữ
 lợ trong hành trình tiến hóa, Nghiệp tâm cứ
 vậy con mãi, con chỉ muốn ổn định và lo tu
 sửa, Trước là cứu con sau con có thể giúp được người
 vẫn chưa biết về về nguồn cội của Tam linh, Cái
 thế kẹt ngang trái này con hiện tại không đủ khả
 năng giải tỏa cái phiền muộn này, Con mong
 Thầy chỉ dẫn vì con không biết làm sao giải quyết
 cho nên mới làm phiền tới Đức Thầy, con xin
 Thầy ân xá tội con đã làm phiền Thầy và lễ thức
 trong cái minh nhãn Sáng suốt của Thầy, Cầu mong
 Thầy sớm chỉ dẫn về đi cho con trẻ, Để cho con
 sớm làm tròn trách nhiệm của chính con, Xin Thầy
 hiểu và thông cảm cho con, Thôi con xin nép mình
 vào trang giấy kính bái Thầy, Con xin chúc Thầy
 được Hân nhiên và Vui vẻ hơn, Công ơn giảng dạy
 của Thầy đã giúp cho bao người trên thế giới
 Thầy được cái ta và trở lại cái tu nhiên, con
 xin cảm tạ hành Thầy và tất cả lòng từ ái
 mà Thầy đã chỉ dẫn cho bao người, Chúc Thầy
 một lần nữa được nhẹ nhàn trong tu thân hành
 pháp đã bao nhiêu năm và hiện tại, mong những
 thời gian sắp tới này tất cả mọi người bớt lần
 lân Thầy để cho Thầy vui vẻ trong cái trường
 mà Thầy đã trải qua bao nhiêu ngàn Thương và còn
 nữa, con sẽ theo gót chân của các bậc trưởng bối
 theo sát, Mong được hội ngộ và tin Thầy (tham
 kính bái

Ngày 17/11/94

A T con,

Thầy đã nhận được thư của con đề ngày 25/8/94, đầy đầy sự khắc khoải trong nội tâm. Thanh tịnh mà nhìn lại sự khắc khoải của chính con từ lãnh vực thanh tịnh rơi xuống chiều xoáy của sự động loạn, làm cho tâm thân bất an.

Hôm nay con có duyên lành ngộ được ba con, tức là Hoàng Sonny cũng đã từ trong hoàn cảnh đó mà thoát ra, do phương pháp của pháp lý Vô Vi dẫn tiến từ giai đoạn một cho đến ngày hôm nay vẫn nhận lãnh mọi sự kích động và phản động xung quanh người trong khi bàn bạc về tâm linh. Sống trong cõi phù sanh này, mang xác phàm đã mất phần thanh tịnh từ bao nhiêu kiếp, cho nên ngày hôm nay chúng con nhận được PLVVKHHBPP dày công thực hành sẽ khôi phục lại vốn thanh tịnh - nhịn nhục và thăng hoa thì mọi việc sẽ được hóa giải và quán thông ở tương lai. Chung qui sự sống của chúng ta, tất cả đều do vũ trụ quang chuyển động, ăn ở và hội tụ - chấn động thanh tịnh hòa hợp với Đại Bi của Trời Đất, thì sẽ không có sự gì nan giải trong cuộc sống của chúng ta cả. Đối với đời thì chỉ biết giàu lòng tha thứ và thương yêu đối với mọi sự việc xảy đến từ tiền tình duyên nghiệp, cũng sẽ về không mà thôi. Chẳng cần bận tâm, lo tu, lo thiền là chánh. Sự cần thiết là trí sáng, tâm minh chứ không phải lý luận dẫn sai người khác. Thầy cần các con tự lui về thanh tịnh, hành pháp cho phần hồn thoát khỏi phần lao lý trần gian. Vô Vi là an nhiên tự tại, chứ không phải bè phái mà thành sự. Chúng ta đồng hành, đồng tiến thì sẽ không còn khối này, nhóm nọ, chê bai dù thủ, tạo loạn cho chính mình mà thôi. Cộng đồng Tiên Phật trường tồn và cảm động lòng người, cũng do từ sự thanh tịnh cấu thành duyên đẹp độ tha tại trần. Nếu con muốn tu tinh tấn thì phải tận dụng ý lực thăng hoa của chính mình, chứ không nên ý lại tha lực mà làm suy yếu tâm thức của chính con. Nhịn nhục tức là đức tánh ôn hòa và hóa giải nạn tai ở cõi phù sanh này. Thầy cũng vậy, nếu thiếu nhịn nhục thì cũng sẽ bị sa đọa trong cảnh hơn thua bè phái, lúc nào Thầy cũng giữ lập trường trung dung thăng hoa hóa giải mọi khổ nạn có thể đào sâu trong tâm thức. Cho nên lúc nào Thầy cũng quý trọng người tu chịu tu. Ngược lại, những người nói một đằng làm một nẻo không giữ chữ tín, phản nghịch lấy chính mình, Thầy chỉ biết tội nghiệp mà thôi. Thầy không biết phê phán bất cứ ai nhưng chỉ giàu lòng tha thứ và xây dựng bất cứ khía cạnh nào xảy đến. Con nên bỏ công tu thiền nhiều, nói ít, thiền nhiều thì sẽ có kết quả ở tương lai. Chính con tự giải được thì mới thật minh tâm kiến tánh. Tình cảnh của con không khác gì tình cảnh của mọi người đang bơi lội trong cảnh trần tục hơn thua. Muốn dứt khoát thì phải dày công tìm ra phần hồn của chính mình, thì mới thấy rõ chiều sâu của đạo pháp. Tri tâm sống trong đạo pháp thì sẽ không còn khổ cảnh u ơ nữa. Phát triển dũng trí trong thanh tịnh. Niệm Phật để đạt tới quân bình của nội tâm. Thiền để hóa giải âm khí của nội tạng. Dày công làm như vậy sẽ bớt nạn tai ở tương lai. Lăn lăn sẽ thông cảm về nhiều cõi khác nhau ở bề trên. Biết để hành, không nên biết để phô trương tạo loạn tại thế gian. Vun bồi hạnh đức là cần thiết nhất. Tu chưa thấu triệt, sẽ bị nóng tánh và phản trắc, không lợi cho chính mình và sẽ gây tai hại cho quần sanh ở tương lai.

Những lời nhắc nhở cho con tự hiểu, để chung qui cũng phải thực hành đạt tới thanh tịnh thì sẽ nắm được gậy Kim Cang mà tiến hóa. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA

KHÓA SỐNG CHUNG CHUNG VUI XÂY DỰNG 3 QUI HỘI TÌNH TRỜI - LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ ĐỖ THUẦN HẬU 55 trên du thuyền **PANORAMA CARNIVAL CRUISE 2022.**

HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Chúng tôi xin thông báo đến tất cả các bạn đạo đã ghi danh tham dự **KHÓA SỐNG CHUNG CHUNG VUI XÂY DỰNG 3 QUI HỘI TÌNH TRỜI - LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ ĐỖ THUẦN HẬU 55** trên du thuyền **PANORAMA CARNIVAL CRUISE 2022.**

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn đạo đã ghi danh tham dự Khóa Sống Chung 3 "QUI HỘI TÌNH TRỜI" và **LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ.**

Tổng kết chúng ta có được 100 bạn đạo khắp nơi sẽ cùng chung vui sum họp. Tất cả mọi thủ tục chúng tôi đã lo xong và xin nhắc những điều quan trọng mà các bạn cần lưu ý: **NGÀY THÁNG GIA HẠN PASSPORT** và nhớ **ĐEM THEO MANG THEO PASSPORT** và **THẺ CHÍCH NGỪA COVID-19.**

Các bạn nào đến trước vài ngày trước ngày khởi hành (tối đa 3 ngày), xin cho chúng tôi biết để sắp đặt chỗ ở an toàn, thuận tiện và tiết kiệm chi phí cho các bạn.

Các bạn cần đón ở phi trường xin cho biết rõ tên hãng hàng không, chuyến bay, ngày giờ đến và xin các bạn liên lạc với: Thy Anh 714-232-3542 - email: voviphamily@gmail.com, hoặc Anh Lộc 714-204-9775.

Thành tâm kính chúc quý Bạn Đạo TÂM THÂN AN LẠC - TU HÀNH VIÊN MÃN NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - VẠN VẬT THÁI BÌNH

Hội Trưởng
Lâm Huỳnh Mai
Ngày 8 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA

THÔNG BÁO VỀ KHOÁ TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT TẠI THIỀN VIỆN VĨ KIÊN

Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin trân trọng thông báo đến các Bạn đạo đã ghi danh KHÓA TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT tại Thiền Viện Vĩ Kiên (từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 9 năm 2022).

Ngày 20 tháng 9 các Bạn Đạo phải có mặt tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi và sẽ có 2 chuyến xe đưa Bạn Đạo đến Thiền Viện Vĩ Kiên. Mỗi chuyến cách nhau 4 giờ.

- Chuyến thứ nhất từ 8:00 am.
- Chuyến thứ 2 từ 1:00pm

Các bạn nào đi chuyến 8:00 am sẽ ăn trưa ở TVVK, các bạn đi chuyến thứ hai lúc 1 pm sẽ ăn trưa tại TSXDVV. Các bạn nào có phương tiện tự đến TVVK xin gọi cho Thy Anh (714) 232 -3542. Tất cả 25 Bạn Đạo sẽ dùng cơm chiều tại Thiền viện

Ngày 24 là ngày kết thúc Khóa TKNP, các bạn sẽ ở lại TV để ngày 25 tham dự ngày LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY hoặc các bạn có thể sinh hoạt tùy ý.

Hội cũng xin lưu ý các bạn có bệnh nhớ mang theo thuốc uống đầy đủ, thẻ bảo hiểm sức khỏe và nếu bạn nào có bệnh cao máu xin cho Ban Tổ Chức chúng tôi biết rõ tình trạng sức khỏe của quý vị vì lúc này thời tiết rất nóng, khiến cho những người cao huyết áp dễ bị mệt và lên sống trên núi sẽ có nguy cơ máu tăng cao nhanh sẽ bị xỉu.

Xin các bạn mang theo kit thử Covid cá nhân, mang theo y phục trắng để mặc trong ngày lễ Tưởng Niệm Đức Thầy.

Thành tâm kính chúc quý Bạn Đạo **TÂM THÂN AN LẠC - TU HÀNH VIÊN MÃN .
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - VẠN VẬT THÁI BÌNH.**

Hội Trưởng
Lâm Huỳnh Mai
Ngày 8 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA

**HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO NGÀY
LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY LẦN THỨ 13 (2019-2022)**

Kính Chào các bạn đạo,

Năm nay, ngày **LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY LẦN THỨ 13 (2019-2022)** sẽ được tổ chức tại **THIÊN VIỆN VĨ KIÊN** vào **Chủ Nhật ngày 25 tháng 9 Năm 2022.**

Chương trình ngày lễ như sau:

- 9:00 - 9:30 am: Đón chào bạn đạo
- 9:30 - 10:00 am: NIỆM HÀNH quanh Thiên Viện Vĩ Kiên
- 10:00 - 10:30 am: Chụp hình lưu niệm
- 10:30 am - 12:00 pm: Lễ Dâng Hoa và Tưởng Niệm Đức Thầy
- 12:00 - 1:00 pm: Bạn Đạo chung thiền
- 1:00 - 2:00 pm: Bạn đạo dùng cơm trưa và ra về

Để buổi Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy được thành công tốt đẹp HAHVVMNC xin các bạn đạo đến tham dự vui lòng thực hiện những điều như sau:

1 - Các bạn đạo đến tham dự xin gọi điện thoại ghi danh để Ban Tổ Chức biết được số người tham dự để phân phục vụ được chu đáo.

Cô Mai 714-414-9552
Thy Anh 714-232-3542

2 - Ăn mặc chỉnh tề, y phục trắng (xin đừng mặc quần short)

Hội hoan hỉ đón nhận sự phát tâm đóng góp của các bạn đạo về vật chất và tinh thần để ngày lễ tốt đẹp hơn. Kính mời Quý Bạn Đạo khắp nơi dành thời gian về chung vui sum họp trong ngày lễ Tưởng Niệm Đức Thầy.

**KÍNH CHÚC CÁC BẠN ĐẠO NHIỀU SỨC KHỎE - TÂM THÂN AN LẠC - TU HÀNH
VIÊN MẪN
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH**

Hội Trưởng HAHVVMNC
Lâm Huỳnh Mai
Ngày 8 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI HAWAII



THÔNG BÁO VIDEO KSC “TÌNH TRỜI TẬN ĐỘ II” 2022

Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i xin kính mời quý bạn đạo tiếp tục theo dõi video **“Trở Ngại trên Đường Tu Luyện-phần 1”** ở Khóa Sống Chung ở Hawai'i vào sáng ngày 12 tháng 5, năm 2022 để hiểu thêm những trở ngại trong quá trình tu luyện và làm cách nào để tháo gỡ những khó khăn đó.

Xin quý bạn đạo bấm vào đường link màu xanh có gạch dưới để xem đoạn ghi hình nói trên:
<https://www.youtube.com/watch?v=26yV2kCBk-g>

Xin quý bạn đạo tiếp tục đón xem các video kế tiếp vào những tuần sau.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn đạo.

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i
Trịnh thị Cẩm Tú

**Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Tại Gia
Ngày 23, 24, 25 tháng 9, 2022**

Kính thưa quý bạn đạo,

Như đã đưa tin, ĐHVQT Tâm Thức Dồi Dào sẽ dời sang tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, BTC vẫn ước mong quý bạn đạo cùng ăn chay và tham gia vào những hoạt động sau đây (theo giờ địa phương) để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ đến Đức Tổ Sư và Đức Thầy và chung thiên để hướng về Bề Trên trong ba ngày 23, 24, và 25 tháng 9, năm 2022.

Sau đây là lời giảng của Đức Thầy tại sao chúng ta phải ăn chay trong 3 ngày Đại hội?

“Còn ăn mặn trong Đại Hội thì còn hẳn học, không nhẹ, không tạo thành một khối sáng trong ngày lễ đó. Nếu trong Đại Hội toàn ăn chay thì Luồng Điện Trực Tràn tạo thành một khối sáng, nhờ đó những người thân đã mất nương theo đó dễ tiến hóa hơn”

Hướng dẫn cách mở hyperlink (chữ màu xanh)

Xin quý bạn đạo bấm chọn (click) vào dòng chữ màu xanh để xem video/nghe băng giảng của Đức Thầy.

| | Ngày 23 tháng 9 |
|-----------------------------------|---|
| Chuẩn bị | Bạn đạo mua 1 bình bông trắng và 1 đĩa ngũ quả để trên bàn kiếng Vô Vi và thành tâm tưởng nhớ đến Đức Tổ Sư và Đức Thầy. |
| Trong thời gian 5:00-6:00 SÁNG | <ul style="list-style-type: none">• Chương hướng dưỡng khí |
| 6:00-7:00 SÁNG | Thiền buổi sáng Tham Thiền Quán Thông |
| 7:00 - 9:30 | <ul style="list-style-type: none">• Ăn sáng, nghỉ ngơi |
| 9:30-10:00 SÁNG | <ul style="list-style-type: none">• Niêm Phât |
| 10:15-11:00 SÁNG | <ul style="list-style-type: none">• Lễ Rước Cờ và Huấn Từ Khai Mạc Đại Hội Tại Gia Khai mạc Đại hội tại gia Sau khi nghe lời huấn từ khai mạc Đại hội của Đức Thầy, xin bạn đạo đứng trước kiếng Vô Vi để xin phép Đức Tổ Sư, Đức Thầy, Đức Quan Thánh cùng chư vị Bề Trên cho đệ tử (tên họ) tham dự Đại hội tại gia. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>Xá kiếng (3 lần)</p> <p>Kế tiếp, bạn đạo dâng hoa trắng đứng trước kiếng và thành tâm tưởng nhớ đến Đức Tổ Sư và Đức Thầy dưới sự chứng giám của Đức Quan Thánh Đế Quân.</p> <p>Bấm vào link để xem video: Ôn Lời Giảng của Đức Thầy để giữ tâm thanh tịnh</p> |
| 11:15-11:45 TRƯA | <ul style="list-style-type: none"> • Pháp Luân Chiếu Minh • hay Lay kiếng |
| 12:00-1:00 TRƯA | <p>Thiền buổi trưa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chung Thiền Thức Tâm |
| 1:00 - 3:00 trưa | Ăn Trưa và Nghỉ Ngơi |
| 3:00-5:00 CHIỀU | <p>Ôn lại đề tài Niệm Phật</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gom Lời Đức Thầy Giảng Về Niệm Phật (Vietnamese-English) <p>Xem video</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khóa Học Kinh A Di Đà – Cuốn 1 |
| Trong thời gian từ 7:00-9:00 TỐI | <ul style="list-style-type: none"> • Mật niệm bát chánh |
| 7:00 - 9:00 TỐI | <ul style="list-style-type: none"> • Ăn chiều, nghỉ ngơi |
| 9:00-10:00 TỐI | <ul style="list-style-type: none"> • Niệm Phật |
| 10:00-11:00 TỐI | <ul style="list-style-type: none"> • Nghỉ ngơi |
| 11:00-1:00 SÁNG | <p>Thiền buổi tối Bãng thiền Âm Ba Đại Hòn</p> |
| | Ngày 24 tháng 9 |
| Trong thời gian từ 5:00-6:00 SÁNG | <ul style="list-style-type: none"> • Chương hưởng dưỡng khí |
| 6:00-7:00 SÁNG | <p>Thiền buổi sáng Bãng thiền</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tham Thiền Quán Thông |
| 7:00 - 9:30 | <ul style="list-style-type: none"> • Ăn sáng, nghỉ ngơi |
| 9:30-10:00 SÁNG | <ul style="list-style-type: none"> • Niệm Phật |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 10:15-11:00 SÁNG | Ôn lại phương pháp công phu (PPCP) Nguyễn, Soi Hòn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định, Xả Thiền |
| 11:15-11:45 SÁNG | <ul style="list-style-type: none"> • Pháp Luân Chiếu Minh • hay Lay kiếng |
| 12:00-1:00 TRƯA | Thiền buổi trưa Băng thiền: <ul style="list-style-type: none"> • Chung Thiền Thức Tâm |
| 1:00 - 3:00 trưa | Ăn Trưa và Nghỉ Ngơi |
| 3:00-5:00 CHIỀU | Xem video <ul style="list-style-type: none"> • Đức Thầy Giảng 49 Chương Kinh |
| Trong thời gian từ 7:00-9:00 TỐI | <ul style="list-style-type: none"> • Mật niệm bát chánh |
| 7:00 - 9:00 TỐI | <ul style="list-style-type: none"> • Ăn chiều, nghỉ ngơi |
| 9:00-10:00 TỐI | <ul style="list-style-type: none"> • Niệm Phật |
| 10:00-11:00 TỐI | Nghỉ ngơi |
| 11:00-1:00 SÁNG | Thiền buổi tối Băng thiền: Âm Ba Đại Hòn |
| | Ngày 25 tháng 9 |
| Trong thời gian 5:00-6:00 SÁNG | <ul style="list-style-type: none"> • Chương hưởng dưỡng khí |
| 6:00-7:00 | Thiền buổi sáng Băng thiền <ul style="list-style-type: none"> • Chung Thiền- Đại Hội Kỳ 2 |
| 7:00 - 9:30 | <ul style="list-style-type: none"> • Ăn sáng, nghỉ ngơi |
| 9:30-10:00 | <ul style="list-style-type: none"> • Niệm Phật |
| 10:15-10:45 | Lễ bế mạc Huân Từ Bế Mạc và Lễ Tiễn Cờ Sau Lễ Tiễn Cờ, bạn đạo đứng trước kiếng Vô Vi và xin phép Đức Tổ Sư, Đức Thầy, Đức Quan Thánh Đế Quân cùng chư vị Bề Trên cho đệ tử (tên họ) kết thúc 3 ngày Đại hội tại gia. Xả kiếng (3 lần) <ul style="list-style-type: none"> • HẾT |

Quý Bạn có thể theo dõi chi tiết từng ngày Chương Trình Đại Hội Tại Gia trên trang mạng

<https://www.phaplyvovi.org> như sau:

Bấm vào link từng ngày:

[23.09.2022: Chương Trình Ngày 1](#)

[24.09.2022: Chương Trình Ngày 2](#)

[25.09.2022: Chương Trình Ngày 3](#)

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin Quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo, ông **Châu Văn Liễu** sinh năm Canh Thìn 1940, từ trần lúc 23 giờ ngày 02 tháng 09 năm 2022 nhằm ngày mùng 07 tháng 08 năm Nhâm Dần, ở ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Hưởng thọ 83 tuổi, an táng ngày 05 tháng 09 năm 2022 nhằm ngày mùng 10 tháng 08 năm Nhâm Dần tại ấp Bình Phú, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai sớm được siêu thăng tịnh độ
Thành thật cảm ơn Quý bạn đạo
Thiền Viện Tâm Linh Tự Cứu